



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๔๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

เรื่องเครื่องพัฒนาการศึกษาชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ



เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี **ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา** เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

➤ **พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา**

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตามฯ ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา โดยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้



๑) แนวทางการเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และอื่น ๆ ซึ่งเบื้องต้นได้มีโครงการทั้งหมด ๑๙,๒๙๗ โครงการ โดยควรมุ่งเน้นการพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจัยความสำเร็จของแผนงานหรือโครงการ โดยคัดเลือกตัวชี้วัดที่เป็นสากลมาใช้ดำเนินการ รวมทั้งพิจารณาศึกษาข้อมูลโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒนาฯ ปยป. และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

๒) แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะฯ จากรายงานด่วนเฉพาะเรื่อง รายงานผลการดำเนินการระยะ ๓ เดือน และรายงานผลประจำปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ พ.ร.บ. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดำเนินการจากข้อมูลในระบบ eMENSRC ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตามฯ จำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานข้างต้น โดยพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเป็นรายงานความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะฯ เพื่อเสนอเป็นรายงานให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ



➤ **พิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาสำคัญตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.**

นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนจากกรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่น



ตามมาตรา ๓๗ ค. (๒) ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในการบริหาร จัดการศึกษาและยังไม่ได้รับสิทธิความก้าวหน้าในวิชาชีพ เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้บัญญัติ รองรับเรื่องดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน **ดังนั้น เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา**

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. แล้วพบว่า บทบัญญัติในหมวด ๓ ครูและบุคลากรอื่น ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดถึงสิทธิความก้าวหน้าในวิชาชีพของ **กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ควรมีหรือควรได้รับเทียบเท่ากับครูหรือศึกษานิเทศก์ไว้เช่นกัน** นอกจากนี้ ยังพบประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาและพิจารณาศึกษาบทบัญญัติของร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติมุ่งสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

➤ **พิจารณากำหนดกลไกการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษา ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน**



นายณรงค์ อ่อนสอาด กรรมการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้รายงานผลการดำเนินการ ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ โดยได้เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบการศึกษา ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานด้านการศึกษา วิเคราะห์

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่าง พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ศึกษา ผลการวิจัย วิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ งบประมาณ แผนการดำเนินงาน และแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้เสนอผลการพิจารณาศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ เพื่อพิจารณา ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง



➤ **พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินภารกิจด้านการอาชีวศึกษาและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษา**

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนด แนวทางการดำเนินงานสำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) **การทบทวนเร่งรัด และติดตามการดำเนินการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา** อาทิ การออกกฎหมายและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรอาชีวศึกษา การสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา ๒) **พิจารณาศึกษาและยกระดับการอาชีวศึกษา อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งอาชีวศึกษาคหกรรม อาชีวศึกษารัฐกิจการท่องเที่ยว และบริการ และอาชีวศึกษานานาชาติ** นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการพิจารณา ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑



ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของสำเร็จ การศึกษาในสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) นั้น ยังต้องการ กำลังคนอาชีวศึกษาที่มีทักษะระดับสูงด้านดิจิทัล โลจิสติกส์ และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกับการพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านแข่งขันกับนานาชาติในอาณัติ